

Số: 13 /BC-BQL

Đắk O, ngày 11 tháng 3 năm 2022.

## BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện nhiệm vụ QLBR & PCCCR Quý I/2022  
Phương hướng nhiệm vụ Quý II/2022**

### PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG QUÝ I/2022

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Ban QLRPH Đắk Mai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 3349/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước, có chức năng quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; khôi phục và bảo tồn các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái rừng, cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo quy định của pháp luật.

Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp đang quản lý là **20.830,47 ha**, với **6.716,24 ha** diện tích rừng tự nhiên. Số lượng CCVC-LĐ hiện tại của Ban QLRPH Đắk Mai là 41 người.

Do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi thất thường, nắng nóng diễn ra với cường độ mạnh, tuy nhiên trên lâm phần vẫn xuất hiện rải rác một số cơn mưa cục bộ. Nguy cơ cảnh báo cháy rừng thường xuyên ở cấp IV, cấp V.

Trong Quý, tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng về số ca nhiễm. Công tác phòng chống dịch được quán triệt đến CCVC-NLĐ trong đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh, qua đó không để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong nội bộ đơn vị.

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BVR-PCCCR QUÝ I/2022

##### 1. Công tác tham mưu.

Tiếp nhận chỉ đạo của các cấp, các ngành trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, cũng như các công việc khác có liên quan đến hoạt động của Ban QLRPH Đắk Mai. Trong Quý I, đơn vị đã tiếp nhận 148 văn bản các loại.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của các cấp, thực thi nhiệm vụ được giao, với sự tham mưu của các Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo Ban đã ban hành



82 văn bản tham mưu, chỉ đạo về công tác QLBRV – PCCCR, cũng như giải quyết các công việc khác có liên quan, gồm: 02 Tờ trình, 12 Báo cáo, 13 Thông báo, 16 Công văn, 09 Kế hoạch, 30 Quyết định và một số văn bản khác.

Ngoài ra, những công việc phát sinh trực tiếp, lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp tham mưu, chỉ đạo, triển khai thông qua hệ thống thông tin liên lạc.

## **2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.**

Tập trung tuyên truyền Luật Lâm nghiệp năm 2017; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Các văn bản dưới Luật liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp...

Vận động các hộ dân có rẫy ven rừng và trong rừng ký cam kết bảo vệ rừng, không vi phạm các quy định trong lĩnh vực bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, hàng ngày lực lượng BVR tại các chốt, tiểu khu triển khai tuyên truyền trực tiếp đến người dân ra vào rừng hái đọt mây, lá nhíp, rau rừng... Thực hiện ký cam kết với các hộ dân có rẫy ven rừng thực hiện các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

## **3. Kết quả thực hiện công tác QLBRV, PTR- PCCCR**

### **3.1. Công tác Bảo vệ rừng - PCCCR**

Xác định nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng bền vững là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện Phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Triển khai các văn bản chỉ đạo đúng trọng tâm. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức, bộ phận trạm chốt cơ sở thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại đơn vị, đơn vị đã thực hiện Kiện toàn lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị theo Quyết định số 11/QĐ-BQL ngày 10/01/2022. Kiện toàn Ban chỉ đạo BVR – PCCCR theo Quyết định số 12/QĐ-BQL ngày 10/01/2022; và các tổ PCCCR tại địa bàn các xã Đắc Ở, Bù Gia Mập, Phú Nghĩa - Phú Văn theo các Quyết định số 13,14 và 15 ngày 10/01/2022.

Chủ động thực hiện tuần tra, truy quét bảo vệ rừng, trong Quý I đã tổ chức 06 đợt truy quét. Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm liên huyện, thị xã Bù Gia Mập – Phước Long tổ chức trên 2 lượt tuần tra, kiểm

tra bảo vệ rừng tại các khu vực trọng điểm. Đặc biệt chú trọng trong khoảng thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phối hợp chặt chẽ với Ban THCTMTPTLNBV các xã Đắc Ô, Bù Gia Mập, Phú Nghĩa, các đơn vị nhận khoán một cách đồng bộ, quyết liệt nên công tác quản lý bảo vệ rừng đã đem lại hiệu quả thiết thực. Các vụ vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, cụ thể như sau:

- *Phá rừng, xâm canh lấn chiếm đất lâm nghiệp*: Không xảy ra.
- *Khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép*: Không xảy ra.
- *Cháy rừng*: Không xảy ra.
- *Chống người thi hành công vụ*: Không xảy ra.

Đơn vị triển khai làm việc với các hộ dân thống nhất, tiến hành mức ranh phân định ranh giới giữa rừng tự nhiên và đất xâm canh của các hộ dân tại tiểu khu 33, 36, 37.

Thực hiện phát dọn, xây dựng 25 km đường băng phòng chống cháy rừng tại các vị trí khoảng 6, 7, 8, 9, 10 tiểu khu 33; khoảng 1, 2, 4 Tiểu khu 37; dọc tuyến đường tuần tra biên giới qua các tiểu khu 41, 42, 43; khoảng 4, 8, 9 tiểu khu 44; khoảng 4, 5, 8, 9 tiểu khu 46; khoảng 1 tiểu khu 50 và khoảng 1, 2 tiểu khu 52. Phát dọn 15 bồn chứa nước loại 5000 lít; 06 biển dự báo cấp cháy rừng, 02 hồ chứa nước phòng chống cháy tại tiểu khu 42, 46.

Tiến hành phát, xử lý thực bì dày, khô nỏ có nguy cơ cháy cao tại dọc tuyến đường có thực bì dày, khô nỏ có nguy cơ cháy cao.

Hàng tháng, tiến hành họp đánh giá, rút kinh nghiệm, phân tích chất lượng lao động tại các cơ sở trạm chốt. Qua đó kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc, đánh giá những tồn tại tại từng trạm chốt để khắc phục, nhân rộng những điển hình trong công tác bảo vệ rừng.

Phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành Bảo vệ tỉnh tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên lâm phần Ban quản lý theo kế hoạch của Đoàn công tác.

Đơn vị triển khai thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ lúc 14h hàng ngày về tình hình bảo vệ rừng - PCCCR về Hạt kiểm lâm. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy trực tuyến trên trang web của cục kiểm lâm.

Công tác phối hợp cùng Đội cơ động PCCCR của Chi cục kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm, Ban THCTMT PTLNBV các xã Đắc Ô, Bù gia mập, Phú Nghĩa, Đồn biên phòng Đắc Ô, các dự án chuyển đổi rừng, các cộng đồng nhận khoán tiếp tục được duy trì. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm trên lâm phần quản lý.



### **3.2. Công tác sử dụng và phát triển rừng**

Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện sử dụng, phát triển rừng theo Phương án quản lý rừng bền vững do công ty TNHH MTV cao su Phước Long xây dựng và bàn giao lại, được phê duyệt năm 2017.

Tăng cường kiểm tra diện tích trồng rừng 661 tại các tiểu khu 36, 37, 40 với tổng diện tích 14,5 ha.

Tiến hành bàn giao hiện trường khai thác, thành lập tổ giám sát khai thác trên diện tích 29,03 ha rừng trồng keo liên doanh cùng công ty Hải Vương tại tiểu khu 114.

Phối hợp cùng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng kiểm tra, rà soát hồ sơ thu chi, các hồ sơ liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021.

Phối hợp cùng cán bộ Chi cục Kiểm lâm, hạt Kiểm lâm tiến hành kiểm tra các diện tích rừng có diễn biến rừng trong năm 2021 và kiểm tra công tác giao khoán bảo vệ rừng trên lâm phần.

### **3.3. Công tác an ninh, trật tự, an toàn lao động**

Công tác an ninh trật tự, an toàn lao động tại Ban QLRPH Đăk Mai luôn được giữ vững, việc phối kết hợp với chính quyền địa phương được thực hiện chặt chẽ. Chủ động nắm bắt tình hình phát hiện, ngăn chặn các hành vi, vi phạm lâm luật, mất trật tự trị an.

Công tác an toàn lao động được giữ vững, không có xảy ra tai nạn lao động, các vụ vi phạm lâm luật được phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời. Việc trực gác, đảm bảo quân số trực 24/24 giờ, thông tin liên lạc, công tác báo cáo theo quy định được duy trì.

### **3.4. Công tác thực hiện chính sách với người lao động**

Lập quy trình, thủ tục trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt danh sách nâng lương trước thời hạn cho 3 trường hợp và nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2022 cho 04 trường hợp.

Xây dựng, hoàn thiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

Thực hiện chi trả lương, các chế độ chính sách đến hết tháng 3/2022 và chi hỗ trợ tiền Tết theo nội dung Công văn số 170/UBND-TH, ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Bình Phước là 1.500.000 đồng/người đối với các trường hợp công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước cấp.

Đối với lao động hợp đồng, do đơn vị chưa được bố trí tạm ứng kinh phí từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đơn vị đã tạm ứng các nguồn để giải quyết lương tháng 01/2022.

Tình hình lao động của đơn vị trong Quý I có nhiều biến động, từ đầu năm đến nay có 03 trường hợp xin nghỉ việc theo nguyện vọng, đơn vị tuyển mới 01 nhân viên và tuyển dụng 03 lao động hợp đồng theo nghị 68 được cấp trên phân bổ chỉ tiêu. Tình hình nhân sự hiện tại của đơn vị là 41 người, gồm: 14 viên chức, 09 Hợp đồng trong biên chế, 03 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và 15 Hợp đồng hưởng lương từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Đơn vị đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022; phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua; khen thưởng các gương điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại đơn vị.

## PHẦN THỨ HAI

### PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC BVR - PCCCR QUÝ II/2022

Dự báo, Quý II/2022, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong tháng 4 và tháng 5, nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao. Ban QLRRPH Đắk Mai xây dựng nhiệm vụ trọng tâm công tác BVR – PCCCR Quý II/2022 như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QLBBVR – PCCCR theo chỉ đạo của cấp trên. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành địa phương tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy. Duy trì chế độ trực 24/24 giờ, luôn chủ động lực lượng, phương tiện, phát hiện và chữa cháy kịp thời.
2. Kiểm tra chặt chẽ con người, phương tiện ra vào các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Tạm dừng tất cả các hoạt động sử dụng lửa trong rừng trong suốt thời gian cao điểm mùa khô khi cảnh báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V.
3. Sắp xếp, ổn định cơ cấu, tổ chức hoạt động của các trạm chốt phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm đáp ứng thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.
4. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phối kết hợp với các cơ quan chức năng tổ chức truy quét QLBBVR – PCCCR, đề xuất xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm lâm luật.
5. Triển khai thực hiện giao khoán bảo vệ rừng, thực hiện tự quản lý, bảo vệ diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.
6. Tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến rừng; Triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án quản lý rừng bền vững.
7. Giữ vững an ninh trật tự trong đơn vị và trên lâm phần được giao quản lý. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.



8. Triển khai các biện pháp chuẩn bị cho công tác bảo vệ rừng mùa mưa năm 2022, ngăn chặn phá rừng, khai thác lâm sản...

❖ **MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Đề nghị Sở NN&PTNT, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng xem xét, tạo điều kiện để đơn vị quyết toán kinh phí DVMTR năm 2021 và tạm ứng kinh phí Quý I, II năm 2022.

Đề nghị các Sở ban ngành xem xét thống nhất vấn đề giao khoán theo chỉ tiêu, kế hoạch bảo vệ rừng năm 2022.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I và Phương hướng nhiệm vụ Quý II/2022 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai. Kính trình Sở NN&PTNT xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT, NV.



**Nguyễn Tiên Phong**